
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 5 

---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธาน 
2. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
3 รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า    กรรมการ   10 

4. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ 
     ทางปรีคลินิก 
5. ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ  จันทรล์ุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ 
     ทางคลินิก 
6. นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ      กรรมการและเลขานุการ 15 

          

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จวิากานนท์  
2. รศ.สพ.ญ.อารยาพร  มคธเพศ 
3. นางวีณา รองเมือง   หัวหน้างานบริหารและธุรการ           ผู้ชว่ยเลขานุการ 20 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 25 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   
สัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ต่อที่ประชุมโดยมีรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/2f7-b ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

หน้าที่ 5 ข้อ 3.9 ให้เพ่ิมเติมข้อความ  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ 
ในช่วงวันและเวลาที่ น.สพ.พันทิศ  ก าลังชัย  ลาศึกษา  ที่ประชุมเสนอให้จัดบุคลากรทดแทน หรือจัดให้ น.สพ.30 

พันทิศ  ก าลังชัย มาปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทดแทน 
หน้า 8 ข้อ 5.2 ให้ตัดออกจากรายงานการประชุม  
เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 

 

https://kku.world/2f7-b
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 
 2.1 การเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
       ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  สืบเนื่องการเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะ   
สัตวแพทยศาสตร์ ผลการสรรหาได้ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล   ด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 5 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 2.2 งานประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22 KVAC2021  
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องงานประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22 
KVAC2021 ได้ด าเนินการจัดการประชุมแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการ
จ้างออร์แกกไนเซอร์ จากบริษัท ซิปอีเว้นท์ จ ากัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการด าเนินงานจาก10 

คณะกรรมการ หากผลสรุปเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 2.3 ร่างแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565   

     ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องร่างแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากเป็นวาระท่ีซ ้ากับวาระท่ี 3.1 จึงขอข้ามวาระนี้  15 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 2.4 ขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนของ น.สพ.พันทิศ  ก าลังชัย 
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วนของ 
น.สพ.พันทิศ  ก าลังชัย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ลาออกหรือไป
ปฏิบัติงานที่อ่ืน ที่ประชุมเสนอให้มีการออกระเบียบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และให้ดูรายละเอียดในสัญญารับทุนของ 20 

น.สพ.พันทิศ  ก าลังชัย น าเข้าสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 แผนประจ าปีงบประมาณ 2565  25 

     ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนประจ าปีงบประมาณ 2565  
โดยคณะผู้บริหารชุดเดิมได้จัดท าร่างไว้ และให้ผู้บริหารชุดใหม่พิจารณา แต่เนื่องจากต้องส่งมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนด ซึ่งมีเวลาจ ากัดมาก คณะผู้บริหารชุดใหม่จึงยังไม่ได้พิจารณา และได้ส่งแผนประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่
ผู้บริหารชุดเดิมจัดท าไว้ ส่งมหาวิทยาลัยไปก่อนแล้ว      

มติ ที่ประชุมรับทราบ  30 

 3.2 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโท-เอก นานาชาติ  
    ประธานให้ รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
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บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  
https://kku.world/ljnfz   

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 3.3 งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การโยกงบประมาณมาไว้ใน5 

งบด าเนินงาน เนื่องจากงบในส่วนของหมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทนและวัสดุ เหลือไม่เพียงพอส าหรับปีงบประมาณ 
2564 โดยขออนุมัติโอนจากงบโครงการพัฒนาบุคลากร จ านวนเงิน 300,000 บาท งบโครงการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน จ านวนเงิน 100,000 บาท  และงบโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฯ  จ านวนเงิน 500,000 บาท 
ร วม เป็ น เงิ น จ าน วน ทั้ ง สิ้ น 900,000บ าท  โด ย มี ร าย ล ะ เอี ย ด ต าม เอก ส าร ป ระก อบ ก ารป ระชุ ม   
https://kku.world/oex7o 10 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 3.4 ขอเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางปีงบประมาณ 2564 

     ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กลางปีงบประมาณ 2564 จากเดิม รายการกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (CX23) จ านวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 
250,000 บาท เปลี่ยนเป็น กล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับ ชนิด 3 กระบอกตา (Inverted microscope) จ านวน 15 

1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท โดยมีรายะเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/mjvbj   
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 3.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับ มข. 
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค าสั่ งการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับ มข. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 20 

https://kku.world/s9dwa เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของชื่อ
ต าแหน่งผู้บริหาร และคณะกรรมการบางชุดหมดวาระตามก าหนด โดยประธานแจ้งนโยบายกับผู้บริหารชุดใหม่ 
ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยตรง ให้รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
นั้น ๆ เป็นประธานกรรมการ และขอให้ผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาน าค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไป
ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาไม่ให้มีการด าเนินงานที่ซ ้าซ้อนกันและขอให้สามารถเชื่อมโยงกับ EdPEx 25 

ด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 3.6 รับรองเกรดระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2563 
      ประธานให้ รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดระดับปริญญา30 

ตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และรับรองเกรดระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

https://kku.world/ljnfz
https://kku.world/oex7o
https://kku.world/mjvbj
https://kku.world/s9dwa
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https://kku.world/mhj20, https://kku.world/f5owc ,https://kku.world/6957m   
https://kku.world/ue6fb , https://kku.world/14pcw , https://kku.world/9266o   
https://kku.world/eo0-0 , https://kku.world/ht9be , https://kku.world/sw0jv   
https://kku.world/tmsxw  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ   5 

  3.7 การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 ประธานให้ รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์ COVID-19 โดยจะให้เจ้าหน้าที่ประสานสอบถามอาจารย์เจ้าของวิชา สามารถสอนนักศึกษาเป็นแบบ
ใด สามารถปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ได้ทั้งหมดหรือไม่  ส าหรับการเรียนการสอนคลินิกปฏิบัติ อาจก าหนดให้
ช่วงแรกเป็นแบบออนไลน์ และช่วงหลังซึ่งคาดว่านักศึกษาจะได้รับวัคซีนกันทั่วถึงแล้ว จึงจะเป็นแบบออนไซต์ 10 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 ส าหรับการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดบุคลากรประจ า ณ จุดคัดกรองด้านหน้าห้องประชุมประจักษ์ฯ เพ่ื อให้สามารถคัดกรองทั้ง
นักศึกษาและบุคลากรได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ปรับย้ายจุดคัดกรองมาอยู่ด้านหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ ฯ 
และให้เข้มงวดการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงพักกลางวันด้วย  15 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

      ป ระธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ มท ราบ  ส าระส าคั ญ จากการป ระชุ ม คณ ะกรรม การบ ริ ห าร20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามเอกสารประกอบวาระท่ีแนบ https://kku.world/6q9w3   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 สาระส าคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา  
      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สาระส าคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา ตามเอกสารประกอบวาระ
ที่แนบ https://kku.world/lximr   25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
4.3 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
ร า ย ได้  ป ร ะ จ า ปี  2564 ณ  วั น ที่  30 มิ ถุ น า ย น  2564   ต า ม เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ว า ร ะ ที่ แ น บ  
https://kku.world/btvq7  30 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

https://kku.world/mhj20
https://kku.world/f5owc
https://kku.world/6957m
https://kku.world/ue6fb
https://kku.world/14pcw
https://kku.world/9266o
https://kku.world/eo0-0
https://kku.world/ht9be
https://kku.world/sw0jv
https://kku.world/tmsxw
https://kku.world/6q9w3
https://kku.world/lximr
https://kku.world/btvq7
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 ขอปรับปรุงห้องท างานคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสัตว์ 
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงห้องท างาน
คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณปี 2564 เพ่ิมเติม โดยขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องและ
ผ้าม่าน จ านวน 1 ชุด รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 42,693 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่แนบ 5 

https://kku.world/sekyp  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 5.2 ก าหนดวันสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดวันสรรหาหัวหน้า10 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจ าคณะ โดยที่หัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชาปรีคลินิก ได้ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงต้องท าการสรรหาหัวหน้าสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ประจ าคณะ ขึ้นใหม่ โดยขอเสนอก าหนดวันในการสรรหา เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น. 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 5.3 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ VM1204 
      ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ เสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
จุลทรรศน์ VM 1204 ซึ่งใช้งบกลางปี 2564  งบประมาณ 500,000 บาท  โดย รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์ 
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าว เนื่องจากการเสนอราคาสูงเกินไป และขาดคู่เทียบ ที่20 

ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ  จันทร์ลุน ช่วยส่งคู่เทียบเสนอราคาเพ่ิมเติม 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 5.4 การจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
      ประธานให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เช่น พิธีไหว้ครู การมอบเสื้อกาวน์  การมอบเน็กไท เป็นต้น โดยก าหนดเป็น25 

รูปแบบส่งตัวแทนด าเนินกิจกรรม และนักศึกษาอ่ืน ๆ ให้ดูออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 5.5 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
      ประธานให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม เสนอที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาในส่วนของคณะที่
จัดสรรให้นักศึกษา จ านวน 40,000 บาท ซึ่งแต่เดิมแบ่งเป็นจ านวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เพ่ือเป็นการ30 

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  จึงเสนอขอให้แบ่งทุนการศึกษาเป็น 4 ทุน ทุนละ  
10,000 บาท และมีการเพิ่มทุนการศึกษาจากผู้บริจาคเพ่ิมเติม คือ 

https://kku.world/sekyp
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      1. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล มอบทุนการศึกษา จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท 
      2. รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ           มอบทุนการศึกษา จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 5.6 กิจกรรมโครงการอาสาหรือบ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา 
      ประธานให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม เสนอที่ประชุมพิจารณาให้จัดกิจกรรมโครงการอาสาหรือ5 

บ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  เช่น การบริจาคโลหิต และ ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ  
จันทรลุน ได้เสนอเพ่ิมเติม โดยให้จัดกิจกรรมโครงการอาสากระจายไปรอบ ๆ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระยะทางไม่
เกิน 40 กิโลเมตร ซึ่งประธานเสนอต่อที่ประชุมให้จัดกิจกรรมที่บ้านป่าปอ ด้วย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ   
      5.7 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งต่อไป 10 

      ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสอนที่ประชุมพิจารณาจัดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งต่อไปเป็นแบบออนไลน์  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ   
 
เลิกประชุมเวลา 15.10 น.        15 

 
 
                   (นางวีณา รองเมือง) 
      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
       ผู้จดรายงานการประชุม 20 

 
 
 
                 (นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม) 

                                                 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 25 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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